

กรมการคลัง
กรมการคลัง
กรมการคลัง

พ.ศ. ๒๔๗๕

ในคดีของ...
คดีของ...
คดีของ...

คดีของ...
คดีของ...

วิธีคำนวณการผ่อนเวลาชำระหนี้เงินกู้ในกรณีผิดนัดเสียหาย
หรือขายทรัพย์สินไป

การผ่อนเวลาชำระหนี้เงินกู้ในกรณีผิดนัดเสียหาย จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควร เพราะเมื่อลูกค้าซึ่งการผิดนัดเสียหายจริงได้รับผ่อนเวลา ย่อมเป็นทางสูงใหญ่ลูกค้าอื่น ๆ ซึ่งการผิดนัดไม่เสียหายอาจเป็นกังวลของผ่อนเวลาบาง จึงต้องหาทางสกัดการผ่อนเวลาโดยวิธี

วิธีคำนวณการผ่อนเวลาตามที่ใช้อยู่ในเวลานี้ มีดังต่อไปนี้:

๑. เริ่มตั้งแต่การประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ผิดนัดชำระหนี้...
ในที่ประชุมว่า การผิดนัดของลูกค้าในเสียหาย ขอให้รีบแจ้งพนักงานสืบเสาะช่วยเหลือ หรือแจ้งในที่ประชุมกลุ่ม
ตรวจสอบการชำระเงินกู้ ขอให้เป็นที่พอใจของลูกค้าผู้ถูกตามหนังสือสัญญาฉบับ ๕ และเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าผู้ถูก
กล่าวคือ (๑) พนักงานสืบเสาะหรือที่ประชุมกลุ่มลูกค้าเพื่อแนะนำทางแก้ไขลดความเสียหายที่จะหารายได้มา
ชุนเงิน เช่น การรับจ้าง หรือการผิดนัดอย่างอื่น ถ้าจำเป็นต้องกู้เงินระยะสั้นเป็นการด่วน เช่น เมื่อลูกค้าผิดนัด
หรือเช่าเลี้ยงหมู เป็นต้น พนักงานสืบเสาะก็จะหาวิธีการแก้ไขโดยคำนึงถึงความสามารถ ความที่จะทำได้ ผลที่จะได้
ลดจนแต่การช่วยเหลือราคา ฯลฯ (๒) บางกรณี พนักงานสืบเสาะอาจติดต่อหรือขอให้เจ้าหนี้ติดต่อกับหน่วย
ราชการเกษตรเพื่อให้ความช่วยเหลือ เช่น วิทยาลัยการอาชีพ (๓) พนักงานสืบเสาะออกไปตรวจสอบการผิดนัด
ที่หาไรของลูกค้าเมื่อใดเห็นสมควรว่าเสียหายจริงเพียงใด จะใช้ความหนักแน่นว่าผู้ว่าการชำระหนี้เป็นหลักฐานในการ
พิจารณาผ่อนเวลา เพื่อกันไม่พยายามได้ลูกค้าที่ตรงใจรับการพิจารณาผ่อนเวลา

๒. ลูกค้าบางคนไม่ปฏิบัติตาม...
ซึ่งอยู่ในระยะหลังการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว...
หรือไม่ ธนาคารจึงในอาจพิจารณาผ่อนเวลาที่...
หนี้ไป ลูกค้าทั่วไปไม่ชำระหนี้เงินกู้โดยวิธี...
เช่น เมื่อปรากฏว่า เกิดความเสียหายในระยะแรกนี้โดยตลอด...
ลูกค้าซึ่งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้โดยวิธี...
รายได้ต่อไป เพื่อชำระดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้น และชำระหนี้บางส่วนเท่าที่จะกระทำได้ จะได้นำเงินบางส่วน
เพื่อเงินชำระหนี้การผิดนัดในกรณีใหม่ไปพอควร...
เงินกู้อย่างน้อยจะไม่เกินกว่าร้อยละหกสิบของผิดนัดชำระหนี้

ข้อความ...
ข้อความ...
ข้อความ...

๑๖๖

ข้อความ...
ข้อความ...
ข้อความ...

๕. การที่ชีวิตผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย ขณะการดำเนินการชำระหนี้เงินกู้ระยะปานกลางซึ่งมีต้นเงิน
จากรายได้อื่นเดียวกัน ธนาคารจึงพิจารณาการชำระหนี้เงินกู้ระยะปานกลางตามสมควร

๕. การให้เงินสำหรับการผลิตกู้ใหม่ ธนาคารควรดำเนินการต่อเนื่องไปหลังจากได้พิจารณา
การผ่อนเวลา เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมผลิตได้ทันฤดูกาล

๖. ในกรณีที่อุตสาหกรรมผ่อนเวลาเพราะขายพืชผลไม่ได้ พนักงานสินเชื่อจะตกลงยอมให้โลกความว่า
อุตสาหกรรมพืชผลเก็บไว้เป็นจำนวนเพียงพอชำระหนี้เงินกู้โดยตามสัญญา ตลอดจนแก่ผู้ขายพืชผลไม่ได้ การผ่อน
เวลาในกรณีโดยทั่วไปควรมีระยะสั้น และอุตสาหกรรมรับขายพืชผลในโอกาสแรกที่จะทำได้ เพราะการออกไป
ราคาในขั้น จะไม่ถูกรับดอกเบี้ยที่อุตสาหกรรมต้องเสียแก่ธนาคาร อีกประการหนึ่ง เมื่ออุตสาหกรรมขายพืชผลชำระหนี้
ต่อธนาคารได้เร็ว ก็จะได้อำนาจเงินสำหรับการผลิตกู้ใหม่โดยทันฤดูกาล ถ้าธนาคารผ่อนเวลาให้โดยทันที
เกินขนาด อุตสาหกรรมจะขายพืชผลเมื่อต้องการเงินมาใช้ในการทำไร่อย่างเร่งด่วน ได้เงินค่าขายพืชผล
ราคาต่ำกว่าชำระหนี้เงินกู้แก่ธนาคาร ภาวะที่ต้องใช้ในการทำไร่ฤดูใหม่ทันที ในกรณีนี้ ธนาคารจะ
พิจารณาผ่อนเวลาต่อให้หรือไม่แล้วแต่ผลของการสอบสวนโลกความว่ามีอุปสรรคในการขายพืชผลเพียงใด

ข้อควรพิจารณา
การให้เงินกู้ใหม่
การผ่อนเวลา

การไม่ชำระหนี้เงินกู้เพราะมิดชีวิต

ในกรณีที่การผลิตไม่เสียหาย และอุตสาหกรรมใหญ่ในอุตสาหกรรมหนี้เงินกู้ต่อธนาคารตามสัญญาเสร็จแล้ว
แต่ไม่ชำระหนี้เงินกู้เพราะมิดชีวิต ธนาคารควรพิจารณาให้เงินกู้ใหม่แก่อุตสาหกรรมชำระหนี้เงินกู้
แล้ว จะไม่ตีทางบีบบังคับทางใดก็ตาม ให้อุตสาหกรรมชำระหนี้เงินกู้ของตน

ในกรณีที่ล้มเหลว ธนาคารจึงใช้วิธีปฏิบัติสายกลาง กล่าวคือ ขอให้อุตสาหกรรมชำระหนี้เงินกู้แล้ว
ทำหนังสืออธิบายต่อธนาคารแทนอุตสาหกรรมชำระหนี้เงินกู้ใหม่แก่ธนาคารชำระหนี้เงินกู้
เงินกู้แล้วเช่นกัน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมจะแสดงความยินยอมเป็นหนังสือให้เงินกู้ใหม่ชำระหนี้เงินกู้
ใหม่แก่ธนาคารแทนอุตสาหกรรมชำระหนี้เงินกู้หรือไม่ก็เป็นการดี หรืออาจคิดเองจะทำหนังสืออธิบายแทน
ให้แล้วแต่ธนาคาร โดยจะพิจารณาพร้อมกับการชำระหนี้เงินกู้ใหม่ ก็ได้

ไม่ชำระหนี้เงินกู้
เพราะมิดชีวิต
การไม่ชำระหนี้เงินกู้
เพราะมิดชีวิต

กลุ่มลูกกาฟิงจี้กั หุดูกากาญูมิกพริ้วทำหนังสือรับใช้คนเงินแกมรรกาหุดูกากาญูมิกพริ้วเงินญูแกมแทนนั้น
ได้เสริจลาयीในเวลาชายชฉิศคฤหิหม และยอมมีหุดูกากากงกลาวเขาเก็บเก็บวหิษณดากุโฒของถนเบียงเพา
จำนวนหนกวย

เงินไจ กลุ่มลูกกาที่จะไชประโยชน์ตามวิธีนี้ มีหุดูกากาญูมิกพริ้วเพียงใบเกิน ๑ ใน ๔ ของ
จำนวนลูกกาในกุ่ม

ธนาคาร เพอการ เกษตร และสหกรณ์การเกษตร

๑๗ ตุลาคม ๒๕๑๓

๒.๘.